

\*

Số 161-KH/BCĐ

## KẾ HOẠCH

### hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

-----

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/BCĐ, ngày 13/01/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp Nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

##### 2. Yêu cầu

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Quy chế dân chủ phải được thực hiện thường xuyên thành nền nếp; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát huy quyền làm chủ, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

#### II. NỘI DUNG

##### 1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 27 -KH/HU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường

vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và thực hiện Kế hoạch số 154 -KH/HU, ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

- Thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 06 -QC/TU, ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết, đề án, kết luận của Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nâng cao chất lượng việc xây dựng và thực hiện QCDC theo các loại hình; tiếp tục kiện toàn, rà soát sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở các hội nghị tập huấn, tuyên truyền về thực hiện QCDC ở cơ sở theo các loại hình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại việc thực hiện dân chủ ở các loại hình theo Hướng dẫn số 22-HD/BCĐ, ngày 01/4/2022 của Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh; đánh giá hoạt động của ban chỉ đạo QCDC các cấp theo Quy định số 40 -QĐ/BCĐ, ngày 02/4/2018 của Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh.

- Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ, thực hiện quyền lợi,

nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân; tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt quy chế, nội quy, quy ước bản.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; rà soát việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc...; tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết theo quy chế hoạt động; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, trong phát triển sản xuất, kinh doanh, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

**2. Nhiệm vụ cụ thể** (có phụ lục kèm theo).

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Căn cứ Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện QCDC các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của đơn vị để tổ chức thực hiện; nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm tra năm 2022; định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết theo quy chế; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

**2.** Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các cơ quan, đơn vị đã được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về Ban Chỉ đạo huyện.

**3.** Ban Dân vận Huyện uỷ (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện*) chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện QCDC ở cơ sở và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo huyện theo quy định.

#### Nơi nhận:

- BCĐ tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở,
- TT Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- MTTQ, LĐLĐ, Phòng Nội vụ huyện,
- Các thành viên BCĐ QCDC huyện,
- Lưu.

**PHÓ BÍ THƯ**  
Kiêm  
**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**

**Cao Trang Trọng**

**Một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện năm 2023 của Ban chỉ đạo huyện**  
(Kèm theo kế hoạch số 161 -KH/BCĐ, ngày 16/01/2023 Của Ban Chỉ đạo huyện)

-----

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Cơ quan, đơn vị chủ trì</b>	<b>Cơ quan, đơn vị phối hợp</b>
<b>1</b>	Xây dựng kế hoạch hoạt động BCĐ huyện; đôn đốc Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023.	Tháng 01	Ban Dân vận Huyện uỷ	Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra của BCĐ huyện; đôn đốc Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023	Tháng 02	Ban Dân vận Huyện uỷ	Phòng Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động huyện
	Xây dựng kế hoạch tập huấn việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023			
<b>2</b>	Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở.	Thường xuyên	Ban Dân vận Huyện uỷ	Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện
	Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.			
	Nắm tình hình, chỉ đạo việc thực hiện QCDC tại các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.			
<b>3</b>	Tổ chức hội nghị tập huấn việc thực hiện QCDC năm 2023	Tháng 3,8	Ban Dân vận Huyện uỷ	Phòng Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động huyện

4	Tổ chức kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các cơ quan, đơn vị.	Tháng 4, 9	Ban Dân vận Huyện uỷ	Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Phòng Nội vụ huyện
5	Đánh giá xếp loại việc thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.	Tháng 11	Mặt trận Tổ quốc huyện	Các cơ quan, đơn vị
	Đánh giá xếp loại việc thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.		Phòng Nội vụ huyện	Các cơ quan, đơn vị
	Đánh giá xếp loại việc thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.		Liên đoàn Lao động huyện	Các cơ quan, đơn vị
	Đánh giá xếp loại, đề xuất khen thưởng Ban Chỉ đạo xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị năm 2023.		Thường trực Ban Chỉ đạo huyện	Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện
6	Sơ kết, tổng kết các văn bản về việc thực hiện QCDC ở cơ sở	Theo kế hoạch của tỉnh	Ban Dân vận Huyện uỷ	Các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo
	Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở.	Tháng 6, 12	Thường trực Ban Chỉ đạo huyện	